



รายการ ร้อยเรื่อง...เมืองไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และสำนักวิชาการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอุทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2244 2072

เรื่อง 40 ปี สมัชชารัฐสภาอาเซียน

ผู้เรียบเรียง นายยอดชาย วิถีพานิช วิทยากรชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สำนักวิชาการ

ออกอากาศ กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นวันที่ “สมัชชารัฐสภาอาเซียน” หรือ AIPA ครบรอบการดำเนินงานมาเป็นเวลา 40 ปี ซึ่งแต่เดิมสมัชชารัฐสภาอาเซียนใช้ชื่อว่า “องค์การรัฐสภาอาเซียน” หรือ AIPO เริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2520 โดยการริเริ่มของรัฐสภาอินโดนีเซียใน พ.ศ. 2517 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือของรัฐสภาในชาติอาเซียนให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น เนื่องจากขณะนั้นความร่วมมือของอาเซียนมีอยู่แล้ว แต่ยังขาดความร่วมมือในกรอบของระดับรัฐสภา โดยแนวความคิดของรัฐสภาอินโดนีเซียได้รับความสนใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และราชอาณาจักรไทย โดยต่างเห็นพ้องต้องกันถึงประโยชน์ของการสร้างความร่วมมือให้ใกล้ชิดกันในระหว่างรัฐสภาของกลุ่มประเทศอาเซียน จึงได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดตั้งองค์การรัฐสภาอาเซียนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2520 โดยมีการลงนามเห็นชอบในธรรมนูญขององค์การรัฐสภาอาเซียน เพื่อจัดตั้งองค์การรัฐสภาอาเซียนอย่างเป็นทางการนับแต่นั้นมา

ทั้งนี้ ในระหว่าง พ.ศ. 2559–2562 ของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน รัฐสภาไทยได้เสนอชื่อนายอิสรา สุนทรวัฒน์ ซึ่งนับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ AIPA โดยปฏิบัติงานที่สำนักงานเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นโอกาสดีที่มีคนไทยดำรงตำแหน่งสำคัญของภูมิภาคที่จะได้แสดงบทบาทสำคัญในการเป็นตัวกลางสนับสนุนและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ

ในโอกาสครบรอบ 40 ปีของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีของสมัชชารัฐสภาอาเซียน หรือ AIPA พร้อมเปิดตัวตราไปรษณียากรที่ระลึก ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวว่า รัฐสภาไทยได้ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับ AIPA มาโดยตลอด ซึ่งสี่ทศวรรษที่ผ่านมาประเทศสมาชิก AIPA ทั้ง 10 ประเทศต่างร่วมกันทำงานและร่วมกันแก้ไขพัฒนาองค์กรร่วมกันจนสามารถก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ มาได้ โดยเกิดจากความพยายามและความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกัน และนับเป็นเวทีของรัฐสภาาระหว่างประเทศเวทีเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการทำงานต่อเนื่องยาวนานที่สุด

ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาคำคัญในภูมิภาค โดยนำมาหารือร่วมกันภายใต้คณะกรรมการธิการหลักด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะหาแนวทางในการสรุปความร่วมมือในรูปแบบ ข้อมติ ซึ่งเป็นความตกลงร่วมกันของรัฐสภาแต่ละประเทศ ที่จะกำกับดูแลการปฏิบัติงานหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่รัฐบาลของตนต่อไป

ทั้งนี้ ประเทศไทยจะเป็นประธาน AIPA ใน พ.ศ. 2562 และมีผลให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ในกรอบของสมัชชารัฐสภาอาเซียนตลอดทั้งปี ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะได้ต้อนรับสมาชิกรัฐสภาจาก ประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้งมีโอกาสและมีบทบาทในการผลักดันประเด็นที่มีความสำคัญร่วมกันภายในภูมิภาค การประชุมดังกล่าวจะมีผู้นำและสมาชิกของฝ่ายนิติบัญญัติประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เข้าร่วมประชุม รวมทั้งประเทศและองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ ซึ่งในการประชุมมีสาระสำคัญว่าด้วยการ ปรานปรามภัยคุกคามจากยาเสพติด และการประชุมใหญ่ AIPA ในช่วงปลายปี 2562 ที่มีสาระสำคัญ ครอบคลุมการสร้างความร่วมมือด้านกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในภูมิภาคทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กิจการสตรี และกิจการของ AIPA

สมัชชารัฐสภาอาเซียนที่มีอยู่ในปัจจุบันถือเป็นเวทีที่มีประโยชน์ในทางนิติบัญญัติอย่างมาก เพราะเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภาของประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการประชุมในกรอบของ AIPA ใน พ.ศ. 2562 จะเป็นเวที ให้แก่สมาชิกรัฐสภาจากประเทศสมาชิก AIPA ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาคำคัญของภูมิภาคอาเซียน การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในกรอบของสมัชชารัฐสภาอาเซียนใน พ.ศ. 2562 จะเป็นการแสดงศักยภาพ ของประเทศไทยในการเตรียมการประชุมในเวทีระดับรัฐสภาระหว่างประเทศอีกด้วย

บรรณานุกรม

ดุสิต บุตตะโยธี. (1 กันยายน 2560). **ประธาน สนช. เปิดงานการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี AIPA ยกระดับ**

ความสัมพันธ์รัฐสภาไทยและรัฐสภาอาเซียน. สืบค้น 5 มิถุนายน 2561 จาก

<http://www.radioparliament.net/parliament/viewNews.php?nId=8226>

ลักขณา เทียกทอง. (10 สิงหาคม 2560). **สนง.สผ.- สนง.สว. ประชุมเตรียมความพร้อมรัฐสภาไทยเป็น**

เจ้าภาพจัดการประชุม AIPA ครั้งที่ 40 ในปี 62. สืบค้น 5 มิถุนายน 2561 จาก

<http://www.radioparliament.net/parliament/viewNews.php?nId=8119>

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (5 กันยายน 2559). **สมัชชารัฐสภาอาเซียน.** สืบค้น 5 มิถุนายน 2561

จาก https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_news.php?

[nid=35253&filename](https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_news.php?nid=35253&filename)